

สาระเกษตร

จากแดนหมีขาว

NOV 23
VOL.14



WWW.OPSMOAC.GO.TH/MOSCOW-HOME
WWW.FACEBOOK.COM/OAAMOSCOV

Table of CONTENTS

01

ข่าวสารด้านการเกษตรต่างประเทศ

- เนื้อแกะอาจจะไม่เหมาะสมสำหรับผู้บริโภคบางกลุ่ม **02**
- คณะกรรมการสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียเห็นชอบมาตรการการนำเข้าไข่ไก่สู่รัสเซียแบบปลอดภาษี **04**
- รัสเซียและจีนร่วมลงนามในพิธีสารเพื่อส่งออกเนื้อสุกรรัสเซียเข้าตลาดจีน **05**
- ศิริกัชสถานพร้อมประกาศสถานะปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย **06**
- การคาดการณ์ปริมาณการผลิตเนื้อสัตว์ในปี 2024 ของรัสเซีย **07**

02

สถานการณ์ด้านการเกษตรที่สำคัญ

- ปริมาณและมูลค่าการค้าสินค้าเกษตรและอาหารที่สำคัญระหว่างไทยและสหพันธรัฐรัสเซีย **10**
- สถานการณ์ด้านการเกษตรที่สำคัญของประเทศรัสเซีย **11**
- สถานการณ์การค้าเกษตรที่สำคัญและแนวโน้ม **13**
- สถานการณ์สินค้าเกษตรและอาหารไทยในพื้นที่เขตรับผิดชอบอื่นๆ **17**
- ประเด็นปัญหา อุปสรรค และปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการค้าสินค้าเกษตรของไทยและแนวทางการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรของไทย **19**
- สถานการณ์โรคระบาดสัตว์ของรัสเซียและพื้นที่เขตรับผิดชอบอื่นๆ ในเดือนพฤศจิกายน 2566 **20**
- รายงานการสำรวจราคาสินค้าผัก-ผลไม้เขตร้อน ณ กรุงเทพมหานคร สหพันธรัฐรัสเซีย และกรุงอัสตานา สาธารณรัฐคาซัคสถาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 **21**

เนื้อแกะอาจจะไม่เหมาะสม สำหรับผู้บริโภคบางกลุ่ม

เนื้อแกะเป็นแหล่งรวมของวิตามินและแร่ธาตุจำนวนมาก เช่น วิตามินบี วิตามิน PP (ไนอะซิน หรือวิตามิน B3) วิตามิน E และ วิตามิน H (ไบโอติน หรือวิตามิน B7) ธาตุเหล็ก สังกะสี ซีลีเนียม ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และทองแดง ซึ่งมีประโยชน์ต่อ ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบประสาท และผิวหนัง แต่ในทางกลับกัน เนื้อสัตว์ชนิดนี้อาจไม่เหมาะกับผู้บริโภคบางกลุ่ม โดยเฉพาะผู้ที่เป็นโรคถุงน้ำดีและตับอ่อน

Elena Syurakshina ผู้เชี่ยวชาญของหน่วยงานด้านระบบคุณภาพของรัสเซีย (Roskachestvo) ได้ให้ข้อมูลว่า เนื้อแกะเป็นเนื้อสัตว์ที่อุดมไปด้วย วิตามินบี 12 ซึ่งจำเป็นสำหรับการทำงานของระบบประสาทและการสร้างเซลล์เม็ดเลือดแดง รวมทั้ง เนื้อแกะยังอุดมไปด้วยแร่ธาตุต่างๆ เช่น ธาตุเหล็ก ที่จำเป็นต่อการสร้างฮีโมโกลบินและช่วยขนส่งออกซิเจนไปหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกาย โดยในเนื้อแกะ มีธาตุเหล็กมากกว่าเนื้อหมูถึง 30% และยังมี ซีลีเนียม ที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีคุณสมบัติช่วยปกป้องเซลล์ในร่างกายจากสารอนุมูลอิสระ สังกะสี ที่มีบทบาทสำคัญต่อระบบภูมิคุ้มกัน ระบบเผาผลาญ และสุขภาพผิว ฟอสฟอรัส จำนวนมากที่ร่างกายต้องใช้เพื่อสร้างพลังงานแก่กล้ามเนื้อ ระบบประสาท และกระดูกที่แข็งแรง โพแทสเซียม ที่ร่างกายต้องใช้สำหรับการทำงานของหัวใจ นอกจากนี้ เนื้อแกะยังมี ทองแดงที่มีบทบาทสำคัญในการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรตและโคบอลต์ที่ช่วยในกระบวนการสร้างเม็ดเลือดและการทำงานของต่อมหมวกไตและตับอ่อน และ ครีเอทีน ซึ่งมีความสำคัญต่อการเผาผลาญพลังงานในกล้ามเนื้ออีกด้วย

ทั้งนี้ปริมาณแคลอรีของเนื้อแกะจะขึ้นอยู่กับวิธีการปรุงแต่งและชิ้นส่วนของเนื้อ โดยปริมาณแคลอรีที่น้อยที่สุดจะอยู่ที่ส่วนไหล่และมากที่สุดจะอยู่บริเวณหน้าอก



เนื้อแกะไม่เหมาะกับใครบ้าง?

แม้ว่าเนื้อแกะจะอุดมไปด้วยสารอาหาร แต่เนื้อแกะก็อาจจะไม่เหมาะสำหรับกับทุกคน เนื่องจากเนื้อแกะมีเนื้อที่มีไขมันกลุ่มที่ต้องใช้เอนไซม์ในการย่อยอาหารมากกว่าปกติ จึง

→ ไม่เหมาะกับ ผู้ป่วย โรคถุงน้ำดี และ ตับอ่อน

ทั้งนี้ นักโภชนาการยังแนะนำให้จำกัดการบริโภคเนื้อแกะสำหรับผู้ที่เป็นโรคเกาต์และโรคข้ออักเสบ รวมถึง สำหรับผู้ที่มีน้ำหนักเกิน ควรจำกัดการบริโภคเนื้อแกะไม่เกิน 2-3 ครั้งต่อเดือน เนื่องจากมีไขมันหลายชนิด รวมและหากเกิดอาการแพ้จำเป็นต้องแยกเนื้อแกะออกจากอาหารทันที

คำแนะนำจากเชฟ

Mr. Konstantin Zhuk เชฟผู้เชี่ยวชาญของ Roskachestvo ให้คำแนะนำในการเลือกซื้อเนื้อแกะ 2 ข้อ ได้แก่ เนื้อแกะควรมีความสด และ ไม่ควรมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ นอกจากนี้ ลักษณะภายนอกของเนื้อควรมีลักษณะเรียบ ไม่มีเศษกระดูก และมีสีที่สวยงาม สำหรับผู้ที่ชอบเนื้อสัตว์ที่มีกลิ่นหอมอ่อนๆ เนื้อแกะอายุน้อยจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสม แต่หากเป็นคนที่ชอบรสชาติดั้งเดิมและมีกลิ่นหอมเฉพาะของเนื้อแกะ ควรเลือกเนื้อแกะที่อายุมาก และจำเป็นต้องเลือกชิ้นเนื้อให้ตรงกับเมนูที่จะปรุงแต่ง

ที่มา: vetandlife.ru/sobytiya/eksperty-roskachestva-rasskazali-komu-vredno-est-baraninu/

คณะกรรมการ สหภาพเศรษฐกิจเอเชีย เห็นชอบมาตรการการ นำเข้าไก่สุรรัสเซีย แบบปลอดภาษี

คณะกรรมการสหภาพเศรษฐกิจเอเชีย (EURASIAN ECONOMIC COMMISSION หรือ EEC) ได้เห็นชอบอนุมัติสิทธิพิเศษทางภาษี โดยการยกเว้นภาษีการนำเข้าสินค้าไก่สุรรัสเซีย (พิกัดศุลกากร 0407 21 000 0 CN FEA OF THE EAEU) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2024 เพื่อเพิ่มการนำเข้าไก่ประมาณ 1.2 ร้อยล้านฟองเข้าสู่รัสเซีย

รัสเซียไม่ได้มีการนำเข้าไก่จากผู้ผลิตนอกกลุ่มประเทศ CIS มาตั้งแต่ปี 2020 เนื่องจากมาตรการการพึ่งพาตัวเองของรัสเซีย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มสูงขึ้น และปริมาณการผลิตที่ลดลง เนื่องจากโรคระบาดสัตว์ ทำให้ราคาขายไก่ปรับเพิ่มสูงขึ้น และมีความจำเป็นต้องยกเว้นภาษีการนำเข้าสินค้าไก่ รวมทั้งการนำเข้าไก่จากตุรกี และอิหร่าน ซึ่งมาตรการยกเว้นภาษีนี้เป็นมาตรการระยะสั้นที่จะช่วยลดราคาขายและป้องกันการขาดตลาดของไก่ในรัสเซีย

IMPORT TAX FREE

ที่มา: VETANDLIFE.RU/SOBYTIYA/EEK-RAZRESHILA-OBNULIT-POSHLINU-NA-IMPORT-YAIC-V-ROSSIJU/



รัสเซียและจีนร่วม ลงนามในพิธีสารเพื่อ ส่งออกเนื้อสุกรรัสเซีย เขตลาดจีน

เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 2023 ประเทศรัสเซียโดย Sergei Dankvert (Head of FSVPS) และประเทศจีนโดย Yu Jianhu (Head of General Administration of Customs หรือ GTU) ได้ลงนามร่วมกันในพิธีสารว่าด้วยข้อกำหนดการตรวจกักกัน และมาตรการทางสัตวแพทย์และสุขอนามัยเพื่อการส่งออกเนื้อสุกรจากรัสเซียเข้าสู่ตลาดจีน ซึ่งการลงนามในพิธีสารครั้งนี้ นับเป็นก้าวเริ่มต้นที่สำคัญในการส่งออกเนื้อสุกรไปยังตลาดจีน ทั้งนี้ ในขั้นต่อไปจะเป็นการให้ความเห็นชอบรูปแบบใบรับรองสุขภาพสัตว์ และการรับรองบริษัทผู้ส่งออกของรัสเซีย

มากกว่า 7 ปีที่ผ่านมา หน่วยงาน FSVPS รัสเซียได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานของจีน ในการกลับมาเปิดตลาดเนื้อสุกรรัสเซียเข้าสู่จีนอีกครั้ง ตั้งแต่กระบวนการเจรจา การเชิญผู้แทนจีนมาเยี่ยมชมและทำความเข้าใจกับระบบกำกับดูแลความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุกรของรัสเซีย และการดำเนินการอื่นๆ ตามข้อกำหนดของประเทศจีน ส่งผลให้ในเดือนกันยายนที่ผ่านมา ประเทศจีนยกเลิกการแบนสินค้าเนื้อสุกรรัสเซียหลังจากการแบนตั้งแต่ปี 2018 เนื่องจากการระบาดของโรคอหิวาต์สุกรแอฟริกา

และในเดือนธันวาคม 2023 ที่ผ่านมา คณะผู้ตรวจจากประเทศจีนได้เดินทางมายังรัสเซีย เพื่อเรียนรู้ระบบกำกับดูแลทางสัตวแพทย์ และการดำเนินงานด้านต่างๆ ของสถาบันวิจัยภายใต้หน่วยงาน FSVPS รัสเซีย รวมทั้งได้มีการเยี่ยมชมฟาร์มสุกร และตรวจบริษัทผู้ผลิตเนื้อสุกร ซึ่งสหภาพผู้เพาะเลี้ยงสุกรรัสเซียคาดว่า

" รัสเซียจะสามารถส่งออกเนื้อสุกรไปจีนได้ประมาณ 1.5 - 2 แสนตัน ส่งผลให้ปริมาณส่งออกเนื้อสุกรของรัสเซียขยายตัวขึ้นมากถึง 4-5 แสนตัน/ปี "

ที่มา: vetandlife.ru/sobytiya/rossiya-i-kitaj-podpisali-protokol-dlya-postavok-svininy-v-kr/

คิริกีซสถานพร้อม ประกาศสถานะปลอด โรคปากและเท้าเปื่อย



ประเทศคิริกีซสถานได้ยื่นเอกสารให้องค์การสุขภาพสัตว์ระหว่างประเทศ (WOAH) เพื่อขอรับรองสถานะเขตปลอดจากโรคปากและเท้าเปื่อยแบบมีการใช้วัคซีน (FMD free status with vaccination) โดยหากทุกอย่างเป็นไปตามข้อกำหนดของ WOAH ก็คาดว่าจะได้รับการรับรองสถานะเขตปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยแบบมีการใช้วัคซีนอย่างเป็นทางการ ในช่วงการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของ WOAH ในเดือน พ.ค. 2024 โดยในปัจจุบันเขตพื้นที่ที่ปลอดจากโรคปากและเท้าเปื่อยของคิริกีซสถาน แบ่งออกเป็น “พื้นที่ปลอดโรค” ครอบคลุม 4 ภูมิภาคของประเทศ และ “พื้นที่เขตกันชน” (buffer zone) โดยวัคซีนที่คิริกีซสถานนำมาใช้ตลอดการกำจัด และควบคุมโรคเป็นระยะเวลาหลายปี เป็นวัคซีนจากประเทศรัสเซีย นอกจากการทำวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยแล้ว ฟาร์มปศุสัตว์ในคิริกีซสถานยังต้องทำวัคซีนป้องกันโรคชนิดอื่นด้วย เช่น แอนแทรกซ์ พีพีอาร์เอส ฝัดขี้แพะและ บรูเซลโลซิส และเลปโตสไปโรซิส

ที่มา: [VETANDLIFE.RU/SOBYTIYA/KIRGIZIYA-PRENDUET-NA-STATUS-BLAGOPOLUCHIYA-VOZZH-PO-YASHHURU](https://vetandlife.ru/sobytiya/kirgiziya-pretenduet-na-status-blagopoluchiya-vozzh-po-yashhuru)

การคาดการณ์ปริมาณการผลิตเนื้อสัตว์ในปี 2024 ของรัสเซีย

ผลิตเนื้อสัตว์ได้ทั้งหมด
11.6-12 ล้านตัน (น้ำหมัก ณ โรงฆ่า)  2-3%



PORK



5%



CHICKEN



1-2%



BEEF



2-4%

ผู้เชี่ยวชาญจาก EMEAT คาดการณ์ว่า ในปี 2024 รัสเซียจะสามารถผลิตเนื้อสัตว์ในประเทศได้ประมาณ 11.6-12 ล้านตัน (น้ำหมัก ณ โรงฆ่า) หรือมีปริมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ 2-3 เมื่อเทียบกับปริมาณที่ผลิตได้ในปี 2023 โดยผลการผลิตเนื้อสัตว์ปีกในปี 2024 คาดว่าจะมีปริมาณลดลงร้อยละ 1-2 ในขณะที่ การผลิตเนื้อสุกรจะมีเติบโตอย่างต่อเนื่องในปี 2024 โดยอาจจะเติบโตมากถึงร้อยละ 4-5 หรือที่ประมาณ 2 แสนตัน (น้ำหมัก ณ โรงฆ่า) ส่วนการผลิตเนื้อวัวในปี 2024 ก็คาดว่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2-4 เมื่อเทียบกับปี 2023 อย่างไรก็ตามคาดว่า การเพิ่มขึ้นของเนื้อวัวจะมาจากบริษัทผู้ผลิตรายใหญ่ ในขณะที่จำนวนวัวและฟาร์มเอกชนขนาดเล็กอาจจะลดจำนวนลงในปี 2024

การคาดการณ์ปริมาณการผลิตเนื้อสุกรในปี 2024

จากสถานการณ์ปัจจุบันที่พบว่าอุตสาหกรรมฟาร์มสุกรในรัสเซียมีปริมาณผลผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี 2024 โดยจากการวิเคราะห์ภาพรวมอุตสาหกรรมการผลิตสุกร คาดว่าในปี 2024 จะมีอัตราการขยายตัวเท่ากับปี 2023 ซึ่งจะส่งผลให้ในปี 2024 จะมีปริมาณผลผลิตเนื้อสุกรเพิ่มขึ้นร้อยละ 4-5 หรือประมาณ 2 แสนตัน

ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยกเลิกการแบนเนื้อหมูของรัสเซียเข้าสู่ตลาดจีน ว่าในขณะที่ยังเร็วเกินไปที่จะกล่าวถึงตลาดจีน แม้ว่าจีนจะยกเลิกการแบนเนื้อสุกรที่เป็นผลมาจากการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร และยอมรับการจัดตั้งเขตปลอดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรของรัสเซียแล้วก็ตาม



แต่ก็ไม่แปลว่ารัสเซียจะเป็นผู้ส่งออกหลักเนื้อสุกรไปยังจีน และก็ยากที่จะคาดการณ์ว่าจะต้องใช้เวลานานเท่าไรกว่าที่บริษัทที่ได้รับอนุญาตของรัสเซียจะสามารถส่งออกเนื้อสุกรไปยังจีนได้ อย่างไรก็ตาม ในปี 2024 คาดว่ารัสเซียจะมีปริมาณการส่งออกเนื้อสุกรที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากการส่งออกไปยังประเทศจีนประมาณ 4-5 หมื่นตัน

นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลต่ออุตสาหกรรมสุกรของรัสเซีย เช่น ราคาพ่อ-แม่พันธุ์ ราคาธัญพืชที่เป็นวัตถุดิบ และความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นจากการที่เนื้อสุกรมีการเพิ่มขึ้นของราคาที่ต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับเนื้อสัตว์ชนิดอื่น โดยตั้งแต่ปี 2015-2023 ราคาขายปลีกเนื้อสุกรเพิ่มสูงขึ้นเพียงร้อยละ 20-22 ในขณะที่เนื้อสัตว์ปีกและเนื้อวัวเพิ่มสูงขึ้นเกือบร้อยละ 50

การคาดการณ์ปริมาณการผลิตเนื้อสัตว์ปีกในปี 2024

ผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นว่าปี 2024 อาจจะไม่ใช่ปีแห่งความสำเร็จสูงสุดของผู้ผลิตเนื้อสัตว์ปีก โดยคาดการณ์ว่าตลาดการผลิตเนื้อสัตว์ปีกของรัสเซียจะหดตัวลงร้อยละ 1-2 เนื่องจากตลาดเนื้อสัตว์ปีกมีความอึดอัด หยุตเติบโตมาซกระยะหนึ่ง และปัจจุบันไม่พบว่าตลาดเนื้อสัตว์ปีกมีการขยายตัวเมื่อเทียบกับตลาดเนื้อสุกร

ประธานสหภาพผู้ผลิตสัตว์ปีกของรัสเซีย ได้ให้ข้อมูลว่าในปี 2022 รัสเซียมีปริมาณการผลิตเนื้อสัตว์ปีกในประเทศได้มากถึง 5.3 ล้านตัน และจะมีปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นอีก 3-4 หมื่นตันในปี 2023 ทั้งนี้คาดว่าในปี 2024 ก็จะสามารถผลิตได้ในปริมาณเดียวกับปี 2023 เนื่องจาก อุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ปีกยังประสบปัญหาโรคระบาดสัตว์ที่สำคัญ ได้แก่ โรคนิวคาสเซิล และโรคไขหวัดนก นอกจากนี้ ยังมีปัญหาเกี่ยวกับต้นทุนการผลิต โดยพบว่าการผลิตไข่ไก่มีกำไรหักต้นทุนเพียงร้อยละ 9 และการผลิตเนื้อสัตว์ปีกมีกำไรหักต้นทุนอยู่ที่ร้อยละ 10 ซึ่งในความเป็นจริงแล้วธุรกิจฟาร์มสัตว์ปีกต้องมีกำไรหักต้นทุนอยู่ที่ร้อยละ 15 เพื่อที่จะสามารถพัฒนาธุรกิจฟาร์มต่อไปได้

นอกจากนี้ ประธานสหภาพผู้ผลิตสัตว์ปีกของรัสเซียยังได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับราคาขายปลีกเนื้อสัตว์ปีกและไข่ไก่ที่เพิ่มสูงขึ้น จากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่เพิ่มสูงขึ้น ฟาร์มขาดบุคลากรที่มีทักษะ ราคาปศุสัตว์เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 15-20 ค่าไฟฟ้าและน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 5-10 และค่าขนส่งที่เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 10 ซึ่งยังไม่รวมถึงยาสัตว์ที่นำเข้ามาถึงร้อยละ 40 ได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลต่างประเทศที่มีความผันผวนอีกด้วย

และจากการเพิ่มสูงขึ้นของราคาผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปีก กระทรวงเกษตรแห่งสหพันธรัฐรัสเซียได้ออกมาตรการระงับการส่งออกไข่ไก่ และเนื้อสัตว์ปีกบางชนิดเป็นระยะเวลา 6 เดือน ทั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่ามาตรการดังกล่าวจะไม่เป็นผลดีต่ออุตสาหกรรมการผลิตสัตว์ปีก เนื่องจากการส่งออกเนื้อสัตว์ปีกของรัสเซียคิดเป็นปริมาณร้อยละ 5-7 ของปริมาณการผลิตทั้งหมด ซึ่งการจำกัดการส่งออก ในระยะสั้นจะส่งผลทำให้มีอุปทาน (supply) ของสินค้าสัตว์ปีกในตลาดเพิ่มมากขึ้นและช่วยให้ราคาตลาดลดลงในระยะเวลานึงเท่านั้น

และในระยะกลางต้องมีการเพิ่มการช่วยเหลือด้านธุรกิจกับผู้ผลิต และจัดการกับความเสี่ยงของภาวะการล้นตลาดของสินค้าเนื่องจากการกักตุนที่มากเกินไป

ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา รัสเซียมีการขยายตัวในการส่งออกสินค้าสัตว์ปีกมากถึงร้อยละ 68 ไปยัง 40 ประเทศ โดยรัสเซียมีปริมาณการผลิตสัตว์ปีกไปประมาณ 5 ล้านตัน/ปี ส่งออกประมาณ 5 หมื่นตัน/ปี โดยครึ่งหนึ่งเป็นชิ้นส่วนเนื้อไก่ และประมาณร้อยละ 15 ของสินค้าส่งออกเป็นไก่ทั้งตัวที่ได้รับการรับรองฮาลาลขนาด 0.9-1 กก ทั้งนี้มาตรการระงับการส่งออกไข่ไก่และเนื้อสัตว์ปีกบางชนิดดังกล่าว อาจส่งผลด้านลบต่อบริษัทผู้ส่งออกและคู่ค้าหรือผู้ซื้อในต่างประเทศ แต่จะไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตลาดในประเทศ เนื่องจากผู้บริโภคไทยประเทศมีความต้องการไก่ทั้งตัว และเนื้อไก่ละกระดุกเพื่อเข้าสู่โรงงานแปรรูป จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกไม่ได้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคในประเทศ

นอกจากการผลิตไก่แล้ว รัสเซียยังถือเป็นผู้ผลิตไข่ไก่อันดับ 2 ของโลก และในอนาคตรัสเซียเองก็มีแผนที่จะขยายการผลิตไปยังกลุ่มสินค้าเปิดและห่านอีกด้วย ซึ่งเปิดเนื้อและห่านเนื้อได้รับความนิยมในตลาดเอเชีย

การคาดการณ์ปริมาณการผลิตเนื้อวัวในปี 2024

ในปี 2024 ผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ว่ารัสเซียจะสามารถผลิตเนื้อวัวได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 2-4 เมื่อเทียบกับปี 2023 โดยการเพิ่มขึ้นของเนื้อวัวจะมาจากบริษัทผู้ผลิตรายใหญ่ ในขณะที่จำนวนวัวและฟาร์มเอกชนขนาดเล็กอาจจะลดจำนวนลง

เนื้อวัวถือเป็นสินค้าที่มีราคาสูงสุดในกลุ่มเนื้อสัตว์ ความต้องการจากผู้บริโภคที่ไม่มาก มีอัตราเติบโตของการบริโภคที่ต่ำเมื่อเทียบกับเนื้อสุกร เนื้อไก่ และเนื้อไก่จิ้งจอก จึงทำให้เป็นธุรกิจที่ไม่ค่อยดึงดูดนักลงทุน และการลงทุนในธุรกิจนี้ใช้เวลานานในการคืนทุน จึงต้องได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ผลิตขนาดกลาง และฟาร์มขนาดเล็ก

การส่งออกเนื้อวัวมีแนวโน้มจะขยายตัวในระดับปานกลาง หลังจากที่รัสเซียมีการส่งออกเนื้อวัวไปยังตลาดจีนเมื่อปีที่ผ่านมา โดยคิดเป็นปริมาณการส่งออกไปยังจีนมากกว่าร้อยละ 50 ของการส่งออกทั้งหมด ในขณะที่การนำเข้าเนื้อวัวของรัสเซียมีการขยายเวลาโควตานำเข้าปลอดภาษีในปี 2024 โดยอนุญาตให้นำเข้าชิ้นส่วนเนื้อวัวแช่แข็งเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหาร

ที่มา:
[VETANDLIFE.RU/SOBYTIYA/EKSPERTY-VIZH-DALI-PROGNOZ-NA-2024-GOD-PO-OBEMAM-PROIZVODSTVA-MYASA-V-ROSSII/](https://vetandlife.ru/sobytija/eksperty-vizh-dali-prognoz-na-2024-god-po-obemam-proizvodstva-myasa-v-rossii/)
[VETANDLIFE.RU/SOBYTIYA/PROGNOZ-VIZH-KAK-BUDET-RAZVIVATSYA-ROSSIJSKOE-SVINOVODSTVO-V-2024-GODU/](https://vetandlife.ru/sobytija/prognoz-vizh-kak-budet-razvivatsya-rossijskoe-svinovodstvo-v-2024-godu/)
[VETANDLIFE.RU/SOBYTIYA/PROGNOZ-VIZH-KAK-V-2024-GODU-IZMENYATSYA-OBEMY-PROIZVODSTVA-MYASA-PTICY-V-ROSSII/](https://vetandlife.ru/sobytija/prognoz-vizh-kak-v-2024-godu-izmenyatsya-obemy-proizvodstva-myasa-pticy-v-rossii/)
[VETANDLIFE.RU/SOBYTIYA/PROGNOZ-VIZH-KAK-BUDET-RAZVIVATSYA-ROSSIJSKIJ-RYNOK-GOVYADINY-V-2024-GODU/](https://vetandlife.ru/sobytija/prognoz-vizh-kak-budet-razvivatsya-rossijskij-rynok-govydiny-v-2024-godu/)

ปริมาณและมูลค่าการค้าสินค้าเกษตรและอาหารที่สำคัญระหว่างไทยและสหพันธรัฐรัสเซีย

ปริมาณ: กิโลกรัม มูลค่า: เหรียญสหรัฐ

รายการสินค้า	พิกัด	ปริมาณส่งออก (กิโลกรัม)				มูลค่าส่งออก (เหรียญสหรัฐ)				มูลค่าเปลี่ยนแปลง (%)	
		ม.ค.-ต.ค.		ต.ค.		ม.ค.-ต.ค.		ต.ค.		ม.ค.-ต.ค.	ต.ค.
		2565	2566	2565	2566	2565	2566	2565	2566	65/66	65/66
1. ยางธรรมชาติ	4001	8,560,391	3,909,170	463,520	632,200	14,065,311	4,809,660	644,945	846,514	-66	31
2. ข้าว	1006	22,332,580	20,284,500	3,999,900	5,654,815	10,071,446	10,512,855	1,805,081	3,571,410	4	98
3. ผักแช่เย็น/แช่แข็ง	0709	412,419	384,613	31,813	45,403	1,761,402	1,799,410	133,972	202,086	2	51
4. มะม่วง/ฝรั่ง/มังคุด	080450	177,625	297,720	10,548	34,942	732,737	1,329,403	50,170	130,107	81	159
5. ทูเรียนสด	08106000	5,276	9,148	743	252	38,933	70,195	4,995	1,629	80	-67
6. ข้าวโพดหวานแปรรูป	20058000	1,193,795	1,129,089	216,990	173,494	1,382,031	1,242,300	422,387	184,135	-10	-56
7. หน่อไม้แปรรูป	20059100	21,793	72,725	N/A	N/A	32,051	111,779	N/A	N/A	249	N/A
8. ปลามีชีวิต	0301	5,758	10,491	1,207	1,589	356,869	459,065	40,983	52,911	29	29
9. ปลาสดแช่แข็ง	0304	1,668,000	404,000	265,000	106,000	3,943,877	1,091,256	568,712	228,695	-72	-60
10. ปลาแห้ง	0305	244,051	97,785	23,520	N/A	1,864,953	902,147	164,640	N/A	-52	-100
11. กุ้งแช่แข็ง	030617	144,970	90,605	20,520	20,520	1,602,088	920,197	227,869	186,964	-43	-18
12. ปลาแปรรูป	1604	5,704,324	6,099,341	545,015	798,358	24,415,745	27,078,012	2,369,524	3,696,031	11	56
13. กุ้ง/หมีกแปรรูป	1605	54,281	14,155	N/A	N/A	443,699	107,801	N/A	N/A	-76	N/A
14. อาหารสัตว์เลี้ยง	2309	1,497,338	2,667,181	145,466	207,849	7,646,710	13,345,629	746,566	692,343	74	-7

ที่มาข้อมูล: กรมศุลกากร (ข้อมูล ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2566)

หมายเหตุ: FEDERAL CUSTOMS SERVICE OF RUSSIA ยังไม่มีการรายงานข้อมูลสถิติที่เป็นปัจจุบันตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2565 ทำให้จำเป็นต้องใช้ฐานข้อมูลการส่งออกของประเทศไทยจากกรมศุลกากรในการรายงานสถานการณ์แทน

สถานการณ์ด้านการเกษตรที่สำคัญ ของประเทศไทย

สถานการณ์สินค้าและ ราคา ประจำเดือน พฤศจิกายน

สินค้า (กก)	30 ต.ค.2566	7 พ.ย. 2566	13 พ.ย. 2566	20 พ.ย.2566	27 พ.ย. 2566
ผักและผลไม้					
มะเขือเทศ	175.64 ไร่บิล ↑	190.62 ไร่บิล ↑	201.31 ไร่บิล ↑	207.71 ไร่บิล ↑	209.81 ไร่บิล ↑
กะหล่ำปลี	31.01 ไร่บิล ↓	31.10 ไร่บิล ↑	31.38 ไร่บิล ↑	31.58 ไร่บิล ↑	31.58 ไร่บิล ↑
แครอท	41.89 ไร่บิล ↓	41.74 ไร่บิล ↓	41.53 ไร่บิล ↓	41.49 ไร่บิล ↓	41.25 ไร่บิล ↓
หัวบัก	34.33 ไร่บิล ↑	34.64 ไร่บิล ↑	34.59 ไร่บิล ↓	34.66 ไร่บิล ↑	34.72 ไร่บิล ↑
หอมหัวใหญ่	32.72 ไร่บิล ↓	32.99 ไร่บิล ↑	33.17 ไร่บิล ↑	33.48 ไร่บิล ↑	33.46 ไร่บิล ↓
มันฝรั่ง	27.82 ไร่บิล ↓	27.81 ไร่บิล ↓	27.66 ไร่บิล ↓	27.57 ไร่บิล ↓	27.61 ไร่บิล ↑
แตงกวา	108.75 ไร่บิล ↑	116.53 ไร่บิล ↑	126.41 ไร่บิล ↑	134.93 ไร่บิล ↑	147.68 ไร่บิล ↑
กล้วย	143.39 ไร่บิล ↓	143.78 ไร่บิล ↑	145.02 ไร่บิล ↑	145.17 ไร่บิล ↑	146.12 ไร่บิล ↑
แอปเปิล	116.24 ไร่บิล ↓	115.73 ไร่บิล ↓	116.11 ไร่บิล ↑	117.69 ไร่บิล ↑	118.37 ไร่บิล ↑
เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์					
เนื้อวัว	512.89 ไร่บิล ↑	513.82 ไร่บิล ↑	513.61 ไร่บิล ↓	514.34 ไร่บิล ↑	515.55 ไร่บิล ↑
เนื้อสุกร	342.28 ไร่บิล ↑	343.24 ไร่บิล ↑	343.30 ไร่บิล ↑	343.72 ไร่บิล ↑	344.82 ไร่บิล ↑
เนื้อแกะ	627.58 ไร่บิล ↑	627.87 ไร่บิล ↑	629.02 ไร่บิล ↑	627.48 ไร่บิล ↓	629.61 ไร่บิล ↑

สถานการณ์ด้านการเกษตรที่สำคัญ ของประเทศไทย

สถานการณ์สินค้าและ ราคา ประจำเดือน พฤศจิกายน

เนื้อไก่	229.65 ไร่บิล ↑	230.77 ไร่บิล ↑	231.59 ไร่บิล ↑	231.82 ไร่บิล ↑	231.92 ไร่บิล ↑
ไข่ไก่(10ฟอง)	97.13 ไร่บิล ↑	99.43 ไร่บิล ↑	102.73 ไร่บิล ↑	107.27 ไร่บิล ↑	111.87 ไร่บิล ↑
นมและผลิตภัณฑ์					
นมพาสเจอร์ไรซ์ (ลิตร)	73.89 ไร่บิล ↑	74.16 ไร่บิล ↑	74.32 ไร่บิล ↑	74.49 ไร่บิล ↑	74.60 ไร่บิล ↑
นมสเตอริไลซ์ (ลิตร)	93.62 ไร่บิล ↑	93.75 ไร่บิล ↑	93.96 ไร่บิล ↑	94.10 ไร่บิล ↑	94.38 ไร่บิล ↑
เนย (กก)	835.23 ไร่บิล ↑	839.11 ไร่บิล ↑	842.91 ไร่บิล ↑	845.90 ไร่บิล ↑	848.51 ไร่บิล ↑
ครีมเปรี้ยว (กก)	277.85 ไร่บิล ↓	278.43 ไร่บิล ↑	278.61 ไร่บิล ↑	279.26 ไร่บิล ↑	279.63 ไร่บิล ↑
ชีท (กก)	406.52 ไร่บิล ↑	406.73 ไร่บิล ↑	408.45 ไร่บิล ↑	409.00 ไร่บิล ↑	409.32 ไร่บิล ↑
อื่นๆ					
บัททริก (กก)	88.69 ไร่บิล ↑	88.95 ไร่บิล ↑	89.27 ไร่บิล ↑	89.17 ไร่บิล ↓	88.80 ไร่บิล ↓
ข้าว (กก)	120.50 ไร่บิล ↑	121.10 ไร่บิล ↑	121.45 ไร่บิล ↑	121.81 ไร่บิล ↑	122.56 ไร่บิล ↑
น้ำตาลทราย (กก)	75.23 ไร่บิล ↓	74.84 ไร่บิล ↓	74.48 ไร่บิล ↓	73.83 ไร่บิล ↓	73.11 ไร่บิล ↓
น้ำตาลทานตะวัน(ลิตร)	129.48 ไร่บิล ↑	129.59 ไร่บิล ↑	129.77 ไร่บิล ↑	129.85 ไร่บิล ↑	129.76 ไร่บิล ↓

ที่มาข้อมูล: FEDERAL STATE STATISTICS SERVICE ([HTTPS://ROSSTAT.GOV.RU/STATISTICS/PRICE](https://rosstat.gov.ru/statistics/price))

สถานการณ์การค้าเกษตรที่สำคัญและแนวโน้ม

ยางพารา

(พิกัด 4001)

- ม.ค.-ต.ค. 2566
= 3,909.17 ตัน หรือ มูลค่า 4,809,660 \$
ลดลงร้อยละ 66 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปี 2565
- ต.ค. 2566 ไทยมีมูลค่าการส่งออกจำนวน 846,514 \$
ขยายตัวขึ้นร้อยละ 31 เมื่อเทียบการส่งออกในเดือน ต.ค. 2565



สินค้าข้าว (พิกัด 1006)

- ม.ค.-ต.ค. 2566
= 20,284.5 ตัน หรือ มูลค่า 10.512 \$
ขยายตัวขึ้นร้อยละ 4 เมื่อเทียบช่วงเดียวกันปี 2565
- **ไตรมาสที่ 3** ของปี 2565 ขยายตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- ต.ค. 2566
= 5,654.815 ตัน หรือ มูลค่า 3,571,410 เหรียญสหรัฐ
ขยายตัวขึ้นมากเกือบ 3 เท่า
เมื่อเทียบเดือน ก.ย. 2566 (900,275 เหรียญสหรัฐ)
- ขยายตัวขึ้นร้อยละ 98 เมื่อเทียบกับ
มูลค่าส่งออกของช่วงเดียวกันในปีที่
ผ่านมา (ต.ค. 2565)



อาหารสัตว์เลี้ยง

(พิกัด 2309)

- ม.ค.-ต.ค. 2566
= 2,667.2 ตัน หรือ มูลค่า 13.35 \$
ขยายตัว 0.74 เท่า เมื่อเทียบช่วงเดียวกันปี 2565
- ต.ค. 2566
= 207.85 ตัน มูลค่า 692,343 \$
หดตัวลงร้อยละ 32.27 เมื่อเทียบกับ ก.ย. 2566 (1,022,229\$)
หดตัวลงร้อยละ 7 เมื่อเปรียบเทียบกับ ต.ค. 2565



สินค้าผัก ผลไม้



พิกัด 0709

ผักสดแช่แข็ง/แช่เย็น

384.61 ตัน = 1.8 ล้าน\$ ม.ค.- ต.ค. 2566

เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 เทียบกับมูลค่าเดือน ม.ค.-ต.ค. ปี 2565

- เฉพาะ ต.ค. 2566 ปริมาณ 45.4 ตัน มูลค่า 202,086 เหรียญสหรัฐ
- มูลค่าหดตัวลงร้อยละ 11.35 เทียบกับเดือน ก.ย. 2566 (227,982 เหรียญสหรัฐ)
- แต่ขยายตัวขึ้นร้อยละ 51 เทียบกับ ต.ค. 2565



พิกัด 080450

มะม่วง/ฝรั่ง/มังคุด (สด/อบแห้ง)

297.72 ตัน = 1,329,403 \$ ม.ค.- ต.ค. 2566

ขยายตัวร้อยละ 81 เทียบกับมูลค่า ม.ค.-ต.ค. 2565

- เฉพาะ ต.ค. 2566 ส่งออกจำนวน 130,107 เหรียญสหรัฐ
- ขยายตัวขึ้นร้อยละ 7.07 เทียบกับ (ก.ย. 2566 ที่มีมูลค่า 121,511 เหรียญสหรัฐ)
- ขยายตัวมากถึง 1.59 เท่า เทียบกับ ต.ค. 2565



พิกัด 08106000]

ทุเรียนสด

9.15 ตัน = 70,195 \$ ม.ค.- ต.ค. 2566

มูลค่าเพิ่มขึ้นประมาณ 0.8 เท่า เทียบกับ ม.ค.-ต.ค. 2565

- เฉพาะ ต.ค. 2566 ส่งออกปริมาณ 0.252 ตัน มูลค่า 1,629 เหรียญสหรัฐ
- หดตัวลงมากถึงร้อยละ 73.55 เทียบกับ ก.ย. 2566 ที่มีมูลค่า 6,161 เหรียญสหรัฐ
- หดตัวลงร้อยละ 67 เทียบกับ ต.ค. 2565

ข้าวโพดหวานแปรรูป/กระป๋อง

1,129.1 ตัน = 1,242,300 \$ ม.ค.- ต.ค. 2566

มูลค่าลดลงร้อยละ 10 เทียบกับ ม.ค.-ต.ค. 2565

- เฉพาะ ต.ค. 2566 ปริมาณ 173.5 ตัน มูลค่า 184,135 เหรียญสหรัฐ
- เพิ่มขึ้นร้อยละ 87.85 เทียบกับ ก.ย. 2566 ที่มีมูลค่า 98,022 เหรียญสหรัฐ)
- หดตัวลงร้อยละ 56 เทียบกับ ต.ค. 2565



พิกัด 20058000

ปลาผีเสื้อ (พิกัด 0301)

10.5 ตัน = 459,065 \$ ม.ค.- ต.ค. 2566

ขยาย ร้อยละ 29 เมื่อเทียบกับเดือน ม.ค.-ต.ค. 2565

- เฉพาะ ต.ค. 2566 ไทยส่งออก 1.59 ตัน = 52,911 \$
- ขยายตัว ร้อยละ 16.22 เทียบเดือน ก.ย. 2566 (45,527 \$)
- ขยายตัว ร้อยละ 29 เทียบเดือน ต.ค. 2565

ปลาเซบิง (พิกัด 0304)

404 ตัน = 1,091,256 \$ ม.ค.- ต.ค. 2566

ม.ค.- ก.พ. 2566 หดตัวลงร้อยละ 100 เทียบกับปี 2565

หดตัว ลงร้อยละ 72 เมื่อเทียบกับ ม.ค.-ต.ค. 2565

- ตั้งแต่ ธ.ค. 2565 ถึง ก.พ. 2566 ไม่มีรายงานข้อมูล เนื่องจากเกิดความผันผวนจากวิกฤตรัสเซีย-ยูเครน
- ไทยเริ่มกลับมาส่งออกตั้งแต่เดือน มี.ค. 2566
- เฉพาะเดือน ต.ค. 2566 ไทยส่งออก 106 ตัน มูลค่า 228,695 \$

ปลาหัง (พิกัด 0305)

97.78 ตัน = 902,147 \$ ม.ค.- ต.ค. 2566

หดตัว ลงร้อยละ 52 เทียบกับเดือน ม.ค.- ต.ค. 2565

- ไม่มีข้อมูลการส่งออกในเดือน ต.ค. 2566



กุ้งแช่แข็ง (พิกัด 030617)

90.6 ตัน = 920,197 \$ ม.ค.- ต.ค. 2566

หดตัว ลงร้อยละ 43 เทียบกับมูลค่าเดือน ม.ค.- ต.ค. 2565

เฉพาะ ต.ค. 2566 ไทยส่งออก 20.52 ตัน มูลค่า 186,964 \$

หดตัว ลงร้อยละ 18 เทียบกับเดือน ต.ค. 2565

ปลาแปรรูป (พิกัด 1604)

6,099.34 ตัน = 27.08 ล้าน\$ ม.ค.- ต.ค. 2566

ขยาย ตัวร้อยละ 11 เทียบกับเดือน ม.ค.- ต.ค. 2565

เฉพาะ ต.ค. 2566 ไทยส่งออก 798.36 ตัน = 3,696,031 \$

ขยายตัวขึ้น 5 เท่า เทียบกับ ก.ย. 2566 (608,194 \$)

ขยายตัวขึ้นร้อยละ 56 เทียบกับ ต.ค. 2565

กุ้ง/หมีกแปรรูป (พิกัด 1605)

14.15 ตัน = 107,801 ล้าน\$ ม.ค.- ต.ค. 2566

หดตัว ร้อยละ 76 เทียบกับเดือน ม.ค.-ต.ค. ปี 2565

ไทยไม่มีข้อมูลการส่งออกในเดือน ก.ค.-ต.ค. 2566



สถานการณ์สินค้าเกษตรและอาหารไทย ในพื้นที่เขตรับผิดชอบอื่นๆ

Belarus

459,628 \$ เดือน ต.ค.

หดตัวลงร้อยละ 38.93 จากเดือนที่ผ่านมา
(ก.ย. 2566 มีมูลค่า 752,657.868 \$)

- สินค้าเกษตร/อาหาร/ยางพารา **34,874 \$**
(ร้อยละ: 7.58 ของมูลค่าส่งออกรวมในเดือน ต.ค. 2566)
- ซึ่งได้แก่ สินค้าขอสปุรงรส/อาหารปรุงแต่งและพาสต้า (พิกัด 2103 2106 2104 1905 และ 1902)
- ต.ค. 2566 ประเทศไทยไม่มีข้อมูลการส่งออกสินค้าปลาแปรรูป (พิกัด 1604) และผลิตภัณฑ์ยางพารา (พิกัด 4016)

Moldova

32,560 \$ เดือน ต.ค.

หดตัวลงร้อยละ 64.02 จากเดือนที่ผ่านมา
(ก.ย. 2566 มีมูลค่า 90,489.3626 \$)

- สินค้าเกษตร/อาหาร/ยางพารา **24,541 \$**
(ร้อยละ: 75.37 ของมูลค่าส่งออกรวมในเดือน ต.ค. 2566)
- ซึ่งได้แก่ สินค้าขอสปุรงรส/อาหารปรุงแต่งและพาสต้า (พิกัด 2103 2106 2104 1905 และ 1902)
- ทั้งนี้ ประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตร/อาหาร/ยางพาราหดตัวลงจากเดือนที่ผ่านมา (ก.ย. 2566 ที่มีมูลค่า 78,993.295 \$) มากถึงร้อยละ 68.93

Armenia

2,245,665 \$ เดือน ต.ค.

หดตัวลงร้อยละ 18.45 จากเดือนที่ผ่านมา
(ก.ย. 2566 มีมูลค่า 2,753,788.877 \$)

- สินค้าเกษตร/อาหาร/ยางพารา **146,509 \$**
(ร้อยละ: 6.52 ของมูลค่าส่งออกรวมในเดือน ต.ค. 2566)
- ซึ่งได้แก่ ผลไม้แปรรูป (พิกัด 2008) ผักแปรรูป (พิกัด 2005) และสินค้ายางนอกรถ (พิกัด 4011)
- ทั้งนี้ ประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตร/อาหาร/ยางพาราหดตัวลงจากเดือนที่ผ่านมา (ก.ย. 2566 ที่มีมูลค่า 205,960.22 \$) ร้อยละ 28.86

Kazakhstan

3,975,740 \$ เดือน ต.ค.

หดตัวลงร้อยละ 32.51 จากเดือนที่ผ่านมา
(ก.ย. 2566 มีมูลค่า 5,891,313.224 \$)

- สินค้าเกษตร/อาหาร/ยางพารา **447,822 \$**
(ร้อยละ: 11.26 ของมูลค่าส่งออกรวมในเดือน ต.ค. 2566)
- ซึ่งได้แก่ สินค้ากลุ่มยางพารา (พิกัด 4001 4011 และ 4015) ผัก-ผลไม้สด/แปรรูป (พิกัด 0709 0804 0810 0602 0703 0801 และ 2008) และขอสและเครื่องปรุงแต่งอาหาร (พิกัด 2106)
- ทั้งนี้ ประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตร/อาหาร/ยางพาราหดตัวลงจากเดือนที่ผ่านมา (ก.ย. 2566 ที่มีมูลค่า 1,618,453.964 เหรียญสหรัฐ) มากถึงร้อยละ 72.22

Kyrgyzstan

463,801 \$ เดือน ต.ค.

เพิ่มขึ้น 1.6 เท่า จากเดือนที่ผ่านมา
(ก.ย. 2566 มีมูลค่า 177,979.31 \$)

- ต.ค. 2566 ประเทศไทยไม่มีข้อมูลการส่งออกสินค้าเกษตร/อาหาร/ยางพารา

สัดส่วนการส่งออก สินค้าเกษตร/อาหาร/ยางพารา ไปยังสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียและมอลโดวา (ต.ค. 2566)

Russia	Kazakhstan	Armenia	Belarus
(97.5%) 25,505,500 \$	(1.71%) 447,882 \$	(0.56%) 146,509 \$	(0.13%) 34,874 \$
			Moldova (0.09%) 24,541 \$

สินค้าเกษตร/อาหาร/ยางพาราที่ส่งไปจอร์เจีย (ม.ค.-ก.ค 2566)

สินค้า (เรียงตามมูลค่าส่งออก)	มูลค่า (เหรียญสหรัฐ)
ปลาแปรรูป	27,078,012
อาหารสัตว์เลี้ยง	13,345,629
ข้าว	10,512,855
ยางธรรมชาติ	4,809,660
พริกแช่เย็น/แช่แข็ง	1,799,410
มะม่วง/ฝรั่ง/มังคุด	1,329,403
ข้าวโพดหวานแปรรูป	1,242,300
ปลาสดแช่แข็ง	1,091,256
กุ้งแช่แข็ง	920,197
ปลาแห้ง	902,147
ปลามีชีวิต	459,065
หน่อไม้แปรรูป	111,779
กุ้ง/หมีกแปรรูป	107,801
ทุเรียนสด	70,195

สินค้าเกษตร/อาหาร/ยางพาราที่ส่งไปจอร์เจีย (ต.ค 2566)

สินค้า (เรียงตามมูลค่าส่งออก)	มูลค่า (เหรียญสหรัฐ)
ปลาแปรรูป	3,696,031
ข้าว	3,571,410
ยางธรรมชาติ	846,514
อาหารสัตว์เลี้ยง	692,343
ปลาสดแช่แข็ง	228,695
พริกแช่เย็น/แช่แข็ง	202,086
กุ้งแช่แข็ง	186,964
ข้าวโพดหวานแปรรูป	184,135
มะม่วง/ฝรั่ง/มังคุด	130,107
ปลามีชีวิต	52,911
ทุเรียนสด	1,629
หน่อไม้แปรรูป	0
ปลาแห้ง	0
กุ้ง/หมีกแปรรูป	0



ประเด็นปัญหา อุปสรรค และปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการค้าสินค้าเกษตรของไทยและแนวทางการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรของไทย

ภาพรวมการค้าไทย-รัสเซียในเดือน ต.ค. 2566 มีมูลค่าการส่งออกสินค้าทุกชนิดผลิตภัณฑ์จากไทย ไปรัสเซียประมาณ 84,528,560.59 เหรียญสหรัฐ ขยายตัวขึ้นร้อยละ 9.43 จากมูลค่าการส่งออกในเดือนที่แล้ว (ก.ย.2566 มูลค่า 77,239,925.69 เหรียญสหรัฐ) และหากเปรียบเทียบกับมูลค่าการส่งออกของช่วงเดือนกันยายนปีที่แล้ว (ต.ค. 2565 มูลค่า 40,311,438 เหรียญสหรัฐ) พบว่าขยายตัวมากถึงร้อยละ 109.7 ทั้งนี้ มูลค่าการส่งออกเฉพาะสินค้าเกษตรและอาหารพืักัด 01 ถึง 23 จากไทยไปยังรัสเซียจะพบว่าในเดือน ต.ค. 2566 มีมูลค่า 13,862,277.33 เหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 16.4 ของยอดรวมการส่งออกสินค้าทั้งหมดไปรัสเซียในเดือน ต.ค. 2566 โดยการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารในเดือนนี้ขยายตัวจากเดือนที่แล้ว (ก.ย 2566 มูลค่า 9,746,741.22 เหรียญสหรัฐ) ร้อยละ 42.22 และหดตัวจากช่วงเดียวกันในปีที่แล้ว (ต.ค. 2565 มูลค่า 14,020,383 เหรียญสหรัฐ) เล็กน้อยเพียงร้อยละ 1.13

ในเดือน ต.ค.2566 สินค้าเกษตรในพืักัด 01-15 มีมูลค่าการส่งออกรวม 5,237,261.563 เหรียญสหรัฐ ขยายตัวเพิ่มจากเดือนที่แล้ว (ก.ย. 2566 มูลค่า 2,372,049.65 เหรียญสหรัฐ) 1.2 เท่า (ร้อยละ 120.8) และขยายตัวจากช่วงเดียวกันในปีที่แล้ว (ต.ค. 2565 มูลค่า 3,706,170 เหรียญสหรัฐ) ร้อยละ 41.31 ในขณะที่สินค้าแปรรูป-อาหารสัตว์เลี้ยงในพืักัด 16-23 มีมูลค่าการส่งออกในเดือน ต.ค.2566 รวม 8,625,015.765 เหรียญสหรัฐ ขยายตัวจากเดือนที่แล้ว (ก.ย. 2566 มูลค่า 7,374,691.57 เหรียญสหรัฐ) ร้อยละ 16.95 แต่หดตัวจากช่วงเดียวกันในปีที่แล้ว (ต.ค. 2565 มูลค่า 10,314,213 เหรียญสหรัฐ) ร้อยละ 16.37

#AGRICULTURE



สถานการณ์โรคระบาดสัตว์ของรัสเซียและพื้นที่ เขตรับผิดชอบอื่นๆ ในเดือนพฤศจิกายน 2566

โรคระบาดสัตว์	วันที่รายงาน	หมายเหตุ
โรคฝีดาษในแกะและแพะ (SHEEP POX AND GOAT POX)	2 พฤศจิกายน 2566	รายงานการระบาดครั้งแรกในฟาร์มในพื้นที่เขต Kurilovo และ ในสัตว์เลี้ยงหลังบ้าน (backyard) ในพื้นที่เขต Ivanisovo Kireevo Nosyrevo Phineevo Kinyaevo Zarechnoe Golovino Kovrigino Lipna Volosunino Morugino และ Axenovo
โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (AFRICAN SWINE FEVER)	3 พฤศจิกายน 2566	รายงานการกลับมาระบาดในสุกรเลี้ยงหลังบ้าน (พื้นที่เขต Mokshan Zhirkovsky และ Privolzhsky)
	10 พฤศจิกายน 2566	รายงานการกลับมาระบาดในฟาร์มสุกร (พื้นที่เขต Impul's Kubanskij bekon Leningradskoe Delimit Novosergievskoe และ Pobeda)
	17 พฤศจิกายน 2566	รายงานการกลับมาระบาดในสุกรเลี้ยงหลังบ้าน (พื้นที่เขต Spasskoe)
	27 พฤศจิกายน 2566	รายงานการกลับมาระบาดในฟาร์มสุกร (พื้นที่เขต Dubki Rusagro-Primor'e Grigor'evka RusAgro Leninskoe-) สุกรป่า (พื้นที่เขต Unzhenskoe Povetluzh'e Gudvin Vostok Voskresenskoe Nagornoe Kromskoe Yurkinskoe Odis Kokshajskoe Ardinskoe Yuzhnoe Borisovka และ Krasnomostovskoe) สุกรเลี้ยงหลังบ้าน (พื้นที่เขต Baranikha Nezhnur Krounovka และ Shaldez) และ สุกรในอุทยานธรรมชาติ (พื้นที่เขต Komissarovsky)
โรคล้มปัสทิน (LUMPY DISEASE)	14 พฤศจิกายน 2566	รายงานการกลับมาระบาดในฟาร์มสัตว์ (พื้นที่ Gonka และ Agroniva) และสัตว์ปีกที่เลี้ยงหลังบ้านในเขตพื้นที่ Zasekovo
	20 พฤศจิกายน 2566	รายงานการกลับมาระบาดในฟาร์มสัตว์ในเขตพื้นที่ MilANKa

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

รายงานการสำรวจ ราคาสินค้าผัก-ผลไม้ เขตรอน

ณ กรุงเทพมหานคร
สหพันธ์รัฐเอเชีย
และกรุงอิสตานา
สาธารณรัฐดูดาซัดสถาน

กล้วย เงาะ มังคุด มะม่วง ลำไย สับโอ สับแทนเจอร์ริน มะขาม มะละกอ ฝรั่ง
สับปะรด เสาวรส มะพร้าว แก้วมังกรเหลือง แก้วมังกรแดง แตงโม เสาวรส
โคลัมเบีย (GRANADILLA) ชุดผักสดเครื่องต้มยำ (ข่า ตะไคร้ พริก ใบ
มะกรูด) ข้าวโพดอ่อน หน่อไม้ฝรั่ง พริก เกรปฟรุ๊ต มะกรูด มะนาว มะม่วง
เหลือง มะม่วงเขียว หน่อไม้ฝรั่ง สับปะรด สับโอ สับโอสีแดง ข้าวโพดอ่อน
แก้วมังกร ขิง มะพร้าว เนื้อมะม่วงสุกแช่แข็ง เนื้อมะม่วงสุกแช่แข็ง (เสียบ
ไม้) เนื้อสับปะรดแช่แข็ง เนื้อสับปะรดแช่แข็ง (เสียบไม้) เนื้อมังคุดแช่แข็ง
เนื้อทุเรียนแช่แข็ง เนื้อมะพร้าวอ่อนแช่แข็ง กล้วย เงาะ มังคุด หน่อไม้ฝรั่ง

ราคาขายปลีกผัก-ผลไม้เขตร้อน ณ กรุงเทพมหานคร สหพันธ์รัฐรัสเซีย

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

ผลไม้		แหล่งจำหน่าย	ประเทศผู้ผลิต (ระบุตามฉลาก)	ราคา/หน่วย
กล้วย	ขนาด ใหญ่	Azbuka Vkusa	เอกวาดอร์	198 รูเบิล/กก.
		Lenta	เอกวาดอร์	152.69 รูเบิล/กก.
		Perekrestok	-ไม่ระบุ-	124.99 รูเบิล/กก.
		VkusVill	เอกวาดอร์	132 รูเบิล/กก.
		Ozon fresh	เอกวาดอร์	149 รูเบิล/กก.
		Sbermarket	เอกวาดอร์	107.99-179.97 รูเบิล/กก.
		Food city	-ไม่ระบุ-	200 รูเบิล/กก.
	มีน	Azbuka Vkusa	เอกวาดอร์	498 รูเบิล/กก.
		Sbermarket	เอกวาดอร์	269.99 รูเบิล/กก.
		Food city	-ไม่ระบุ-	625 รูเบิล/กก.
เงาะ	Perekrestok	ไทย	399.99 รูเบิล/200 กรัม	
	Sbermarket	ไทย	384-520 รูเบิล/200 กรัม	
มังคุด	Lenta	ไทย	157.89 รูเบิล/100 กรัม	
	Perekrestok	-ไม่ระบุ-	129.99 รูเบิล /100 กรัม	
	Sbermarket	ไทย	79.95-159.9 รูเบิล/100 กรัม 269-359 รูเบิล/2 ผล	

ผลไม้	แหล่งจำหน่าย	ประเทศผู้ผลิต (ระบุตามฉลาก)	ราคา/หน่วย
มะม่วง	Azbuka Vkusa	จีน, ไทย	328-698 ฐเบิล/ผล
	Lenta	บราซิล, อียิปต์	210.59 ฐเบิล/ผล 421.09 ฐเบิล/กก.
	Perekrestok	อียิปต์	359.99 ฐเบิล/กก.
	VkusVill	อียิปต์	395 ฐเบิล/กก.
	Ozon fresh	อียิปต์, บราซิล, เซเนกัล	369-597.5 ฐเบิล/กก.
	Sbermarket	อียิปต์, เอกวาดอร์, บราซิล, เปรู	218-730 ฐเบิล/กก.
	Food city	ไทย, เปรู	250-950 ฐเบิล/ผล
ลำไย	Azbuka Vkusa	ไทย	147.2 ฐเบิล/100 กรัม
	Lenta	ไทย	126.31 ฐเบิล/100 กรัม
ส้มโอ	Azbuka Vkusa	จีน	248-328 ฐเบิล/kg
	Lenta	จีน	210.59 ฐเบิล/kg
	Perekrestok	จีน	169.99-219.99 ฐเบิล/กก.
	VkusVill	จีน	236-445 ฐเบิล/กก.
	Ozon fresh	จีน	298 ฐเบิล/กก.
	Sbermarket	เวียดนาม, รัสเซีย	229-374.4 ฐเบิล/กก.

ผลไม้	แหล่งจำหน่าย	ประเทศผู้ผลิต (ระบุตามฉลาก)	ราคา/หน่วย
ส้มแทนเจอริน	Azbuka Vkusa	ตุรเคีย, เปรู	84-378 รูเบิล/500 กรัม
	Lenta	-ไม่ระบุ-	65.79-152.65 รูเบิล/ 500 กรัม
	Perekrestok	แอฟริกาใต้	65-185 รูเบิล/500 กรัม
	VkusVill	-ไม่ระบุ-	79-209 รูเบิล/500 กรัม
	Ozon fresh	ตุรเคีย, แอฟริกาใต้, จีน	104-239 รูเบิล/500 กรัม
	Sbermarket	ตุรเคีย, แอฟริกาใต้, จีน, เปรู	49.5-315 รูเบิล/500 กรัม
	Food city	แอฟริกาใต้	187.5 รูเบิล/500 กรัม
มะขาม	Sbermarket	ไทย	152-155.6 รูเบิล/100 กรัม
มะละกอ	Azbuka Vkusa	บราซิล, ไทย	980-1,390 รูเบิล/กก.
	Sbermarket	บราซิล	901.94-1,596 รูเบิล/กก.
	Food city	บราซิล	1,450 รูเบิล/ผล (1.2-1.6 กก.)
ฝรั่ง	Sbermarket	ไทย	1,039.96-2,103.7 รูเบิล/ กก.
สับปะรด	Azbuka Vkusa	ไอร์แลนด์ และอื่นๆ (ไม่ระบุ)	298-698 รูเบิล/กก.
	Lenta	คอ스타ริกา	263.19 รูเบิล/กก.
	Perekrestok	-ไม่ระบุ-	359.99 รูเบิล/กก.
	VkusVill	คอ스타ริกา	365-395 รูเบิล/กก.

ผลไม้		แหล่งจำหน่าย	ประเทศผู้ผลิต (ระบุตามฉลาก)	ราคา/หน่วย
สับปะรด		Ozon fresh	คอซตาริกา	311 รูเบิล/กก.
		Sbermarket	เบนิิน, ไทย, คอซตาริกา	180-365 รูเบิล/กก.
		Food city	-ไม่ระบุ-	375-625 รูเบิล/ผล
เสาวรส		Azbuka Vkusa	โคลอมเบีย	119 รูเบิล/100 กรัม
		Lenta	จีน, โคลอมเบีย	105.26 รูเบิล/ 100 กรัม 178.99 รูเบิล/2 ผล
		Perekrestok	โคลอมเบีย	139.99 รูเบิล/2 ผล
		Ozon fresh	โคลอมเบีย	149 รูเบิล/100 กรัม
		Sbermarket	ไทย, โคลอมเบีย	80-140 รูเบิล/100 กรัม 100-171.83 รูเบิล/2 ผล
มะพร้าว	พร้อม หลอด	Azbuka Vkusa	เวียดนาม	498 รูเบิล/ผล
		Food city	-ไม่ระบุ-	440 รูเบิล/ผล
		Ozon fresh	ไทย	459 รูเบิล/ผล
		Sbermarket	ไทย	434.58-488 รูเบิล/ผล
	ผลเดี่ยว	Sbermarket	ไทย	99.9-119.99 รูเบิล/ผล
		Lenta	โกตดิวัวร์	136.89 รูเบิล/ผล
แก้วมังกรเหลือง		Azbuka Vkusa	-ไม่ระบุ-	1,092 รูเบิล/กก.
		Lenta	จีน	421.09 รูเบิล/ผล

ผลไม้	แหล่งจำหน่าย	ประเทศผู้ผลิต (ระบุตามฉลาก)	ราคา/หน่วย
แก้วมังกรเหลือง	Perekrestok	เอกวาดอร์	629.99 รูเบิล/ผล
	Ozon fresh	โคลอมเบีย	659 รูเบิล/ผล
	Sbermarket	-ไม่ระบุ-	404.25-629 รูเบิล/ผล
แก้วมังกรแดง	Azbuka Vkusa	-ไม่ระบุ-	698 รูเบิล/กก.
	Lenta	จีน	526.39 รูเบิล/ผล
	Perekrestok	จีน	849.9 รูเบิล/กก. 359.99 รูเบิล/ผล
	VkusVill	อิสราเอล	483 รูเบิล/ผล
	Ozon fresh	ไทย	323 รูเบิล/ผล
	Sbermarket	เวียดนาม, ไทย	339-505.33 รูเบิล/ผล
	Food city	-ไม่ระบุ-	565 รูเบิล/ผล
แตงโม	Azbuka Vkusa	ไทย	1180 รูเบิล/กก.
เสาวรสโคลัมเบีย (GRANADILLA)	Azbuka Vkusa	เอกวาดอร์	174 รูเบิล/ผล
	Lenta	เอกวาดอร์	315.79 รูเบิล/ผล
	Perekrestok	เอกวาดอร์	100 รูเบิล/100 กรัม
	Ozon fresh	เอกวาดอร์	154 รูเบิล/ 100 กรัม
	Sbermarket	โคลอมเบีย, เอกวาดอร์	168-235 รูเบิล/100 กรัม 169-303 รูเบิล/ผล

ผลไม้	แหล่งจำหน่าย	ประเทศผู้ผลิต (ระบุตามฉลาก)	ราคา/หน่วย
ชุดผักสดเครื่องต้มยำ (ขา ตะใคร่ พริก ใบมะกรูด)	Azbuka Vkusa	ไทย	498 รูเบิล/ชุด
	Lenta	ไทย	389.49 รูเบิล/ชุด
	Sbermarket	ไทย	369.99-449 รูเบิล/ชุด
ข้าวโพดอ่อน	Azbuka Vkusa	ไทย	218 รูเบิล/125 กรัม
	Lenta	ไทย	263.19 รูเบิล/125 กรัม
	Ozon fresh	ไทย	208 รูเบิล/125 กรัม
	Sbermarket	ไทย	199-302 รูเบิล/ 125 กรัม
หน่อไม้ฝรั่ง	Azbuka Vkusa	ไทย	223.03 รูเบิล/100 กรัม
	Ozon fresh	รัสเซีย	114-203 รูเบิล/100 กรัม
	Sbermarket	เปรู, รัสเซีย, เม็กซิโก	223.6-242.53 รูเบิล/100 กรัม
	Food city	-ไม่ระบุ-	277.78-346.67 รู เบิล/100 กรัม
พริก	Azbuka Vkusa	ไทย	148 รูเบิล/50 กรัม
	Lenta	ไทย	242.19 รูเบิล/50 กรัม
	Perekrestok	ไทย	139.99 รูเบิล/50 กรัม
	Ozon fresh	เลบานอน, ตุรกี	69.5-119 รูเบิล/50 กรัม
	Sbermarket	ไทย	119-149.99 รูเบิล/50 กรัม
	Food city	-ไม่ระบุ-	65 รูเบิล/50 กรัม

ผลไม้	แหล่งจำหน่าย	ประเทศผู้ผลิต (ระบุตามฉลาก)	ราคา/หน่วย
เกรปฟรุ้ต	Azbuka Vkusa	ตุรเคีย	348 รูเบิล/กก.
	Lenta	แอฟริกาใต้	189.49 รูเบิล/กก.
	VkusVill	จีน	260 รูเบิล/กก.
	Ozon fresh	อิสราเอล, เลบานอน	312.5-359.33 รูเบิล/กก.
	Sbermarket	ตุรเคีย, แอฟริกาใต้, อียิปต์	160-358 รูเบิล/กก.
มะกรูด	Lenta	ไทย	199.99 รูเบิล/ 100 กรัม
มะนาว	Azbuka Vkusa	ไทย	139.6-398 รูเบิล/200 กรัม
	Lenta	บราซิล	210.59 รูเบิล/3 ผล
	Ozon fresh	บราซิล	103 รูเบิล/3 ผล (230 กรัม)
	Sbermarket	ตุรเคีย, รัสเซีย, อิสราเอล, บราซิล, โคลอมเบีย	97.8-133.34 รูเบิล/ 200 กรัม 120-202 รูเบิล/ 3 ผล
	Food city	-ไม่ระบุ-	80 รูเบิล/200 กรัม

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 คือ 1 รูเบิลรัสเซีย (RUB) = 0.40 บาท
ที่มา: จากการสำรวจของฝ่ายเกษตรฯ มอสโก

ราคาขายปลีกผัก-ผลไม้เขตร้อน ณ กรุงเทพมหานคร สารานุกรมราคาพืชผักสวนครัว

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

ผลไม้	แหล่งจำหน่าย	ประเทศผู้ผลิต (ระบุตามฉลาก)	ราคา/หน่วย
มะม่วงเหลือง	Galmart	-ไม่ระบุ-	1,190 บาท/ผล
	Gastronom	-ไม่ระบุ-	2,657 บาท/ กก.
มะม่วงเขียว	Galmart	-ไม่ระบุ-	1,280 บาท/ผล
	Small	บราซิล	1,219 บาท/ผล
	Gastronom	บราซิล	875 บาท/ผล
หน่อไม้ฝรั่ง	Gastronom	ไทย	2,488 บาท/125กรัม
	Galmart	ไทย	2,990 บาท/125กรัม
สับปะรด	Galmart	คอสตาริกา	3,080 บาท/ผล
	Small	คอสตาริกา	1,545 บาท/ kg
ส้มโอ	Galmart	-ไม่ระบุ-	1,900 บาท/ผล
	Gastronom	-ไม่ระบุ-	1,375 บาท/กก.
ส้มโอสีแดง	Galmart	-ไม่ระบุ-	2,045 บาท/ผล
ข้าวโพดอ่อน	Gastronom	ไทย	N/A
แก้วมังกร	Gastronom	-ไม่ระบุ-	3,024 บาท/ กก.
ขิง	Gastronom	-ไม่ระบุ-	3,000 บาท/ กก.

ผลไม้		แหล่งจำหน่าย	ประเทศผู้ผลิต (ระบุตามฉลาก)	ราคา/หน่วย
มะพร้าว	พร้อม หลอด	Galmart	-ไม่ระบุ-	2,030 บาท/ผล
		Gastronom	-ไม่ระบุ-	1,900 บาท/ผล
	ผลเดี่ยว	Galmart	-ไม่ระบุ-	570 บาท/ผล
		Gastronom	-ไม่ระบุ-	505 บาท/ผล
เนื้อมะม่วงสุกแช่แข็ง		Galmart	ไทย	4,990 บาท/500 กรัม
		Gastronom	ไทย	4,022 บาท/500 กรัม
เนื้อมะม่วงสุกแช่แข็ง (เสียบไม้)		Galmart	ไทย	990 บาท/70 กรัม
		Gastronom	ไทย	1,035 บาท/70 กรัม
เนื้อสับปะรดแช่แข็ง		Galmart	ไทย	5,270 บาท/500 กรัม
		Gastronom	ไทย	5,311 บาท/500 กรัม
เนื้อสับปะรดแช่แข็ง (เสียบไม้)		Galmart	ไทย	990 บาท/ 80 กรัม
		Gastronom	ไทย	1,035 บาท/80 กรัม
เนื้อมังคุดแช่แข็ง		Galmart	ไทย	3,965 บาท/250 กรัม
		Gastronom	ไทย	3,196 บาท/250 กรัม
เนื้อทุเรียนแช่แข็ง		Galmart	ไทย	13,075 บาท/400 กรัม
		Gastronom	ไทย	10,544 บาท/400 กรัม
เนื้อมะพร้าวอ่อนแช่ แข็ง		Galmart	ไทย	N/A บาท/ 500 กรัม
		Galmart	ไทย	4,022 บาท/ 500 กรัม

OUR TEAM

THAILAND OFFICE OF
AGRICULTURAL AFFAIRS

MOSCOW



by Songkhla Chulakasian



by Valentina Olmoeva



by Karina Boubpha

